

Số: 01 /KH-LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 15 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng và lấy ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 13/4/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng và lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng và tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, tổ chức Công đoàn, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội XII của Đảng.

Thông qua tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của đại hội XIII và đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Phát huy trí tuệ, vai trò, trách nhiệm khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp tích cực, làm nên khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia xây dựng Đảng vững mạnh.

Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên internet, mạng xã hội liên quan đến Đại hội Đảng các cấp.

Phát động, tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn.

2. Yêu cầu

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng và tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp đảm bảo đúng theo sự chỉ đạo, định hướng của các cấp Ủy đảng.

Hình thức tổ chức phong phú, sinh động, phù hợp, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng các cấp và đại hội XIII của Đảng.

Kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Coi trọng hoạt động lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, người lao động đối với dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và đại hội XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Thời gian, nội dung tuyên truyền

1.1.1.Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện (tháng 7/2020), tập trung tuyên truyền:

Nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng” và công tác triển khai, quán triệt Chỉ thị. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho Đại hội đại biểu huyện.

Việc triển khai và kết quả xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển của huyện nhằm phục vụ cho xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng trong 5 năm qua (2015-2020) và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó làm rõ việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng là công việc định kỳ của Đảng nhằm tổng kết đánh giá về những thành tựu, kết quả đã đạt được, khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; các chương trình, kế hoạch hành động đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình trọng điểm trong toàn tỉnh, tạo khí thế và niềm tin trong Nhân dân, lập thành tích chào mừng Đại hội gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, luôn coi trọng việc tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực xấu, thù địch, phản động trong và ngoài nước, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu, độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép, trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự, lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội trình Đại hội cấp trên để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự Đại hội. Phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không

được làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ.

1.1.2. Đợt 2 (Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tháng 10/2020), tập trung tuyên truyền:

Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu cấp huyện; dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các phong trào thi đua, các công trình trọng điểm của tỉnh cũng như của huyện và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; các giải pháp, các chương trình đột phá của huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Những thành tựu, bài học kinh nghiệm đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và những định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trách nhiệm của đại biểu tham dự Đại hội. Tiêu chuẩn cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Kịp thời phản ánh sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội.

1.1.3. Đợt 3 (Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đến Đại hội XIII của Đảng), tập trung tuyên truyền:

Các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân vào Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Những thành tựu nổi bật của đất nước sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 05 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 -2020; phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021 -2026.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình cảm của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng

về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của đảng viên và quần chúng đối với Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền:

- Tâm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng.
- Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội.
- Các hoạt động của Đại hội.
- Các Văn kiện trình Đại hội.
- Quy chế bầu cử trong Đảng.
- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

1.1.4. Điểm 4 (Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng), tập trung tuyên truyền:

Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

Việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn huyện.

- Dư luận tích cực của Nhân dân về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

1.2. Hình thức, biện pháp tuyên truyền

Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, các Công đoàn cơ sở có thể lựa chọn các hình thức, biện pháp phù hợp như:

- Tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ; hội nghị lấy kiến đóng góp của đoàn viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của các Công đoàn cơ sở.

- Tổ chức hoặc vận động đoàn viên, người lao động tham gia các cuộc tọa đàm, hội thảo về nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ Đại hội Đảng.

- Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên các panô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, gắn biển công trình...

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng

Gắn với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm và Chương trình công tác năm 2020, các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng có ý nghĩa, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế như: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội; chú trọng các hoạt động nâng cao chất lượng hoạt

động Công đoàn cơ sở, nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và nhận thức về Đảng, về tổ chức Công đoàn, về giai cấp công nhân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Lấy ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Tổ chức cho đoàn viên đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ cấp mình, cấp trên và đại hội XIII của Đảng theo đúng định hướng, bám sát nội dung gợi ý thảo luận, phát huy trách nhiệm, trí tuệ, vai trò của tổ chức và đoàn viên. Báo cáo kết quả thảo luận, đóng góp về Liên đoàn Lao động huyện trước 31/5/2020 (Để tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh theo quy định).

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng và tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, báo cáo kết quả trong báo cáo hoạt động công đoàn định kỳ tháng, quý, báo cáo sơ kết và báo cáo năm.

Nơi nhận:

- Ban TG- LĐLĐ tỉnh;
- BDV Huyện ủy;
- Các CĐCS;
- Lưu: VT.

